
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลนครเชียงใหม่  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๖ 

วันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑0.0๐ – ๑๔.00 น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม ่

**************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับ       ชื่อ - สกุล             ต าแหน่ง  
๑     นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี   รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฯคนที่ 1  
๒    นายธัชพล   อภิรติมัย รองปลัดเทศบาล      รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฯคนที่ ๒  
๓    นายพจนา   ศรีศิลปนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล                          กรรมการ  
๔    นายพิศุทธ์   พิศุทธกุล สมาชิกสภาเทศบาล                         กรรมการ  
๕    นายทรัพย์   สิมะวงศ์ สสอ.เมืองเชียงใหม่            กรรมการ 
6    น.ส.บุษยา   คุณากรสวัสดิ์       ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ               กรรมการ  
7    นางสุพินดา   สุทธิสันต์ชาญชัย หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ช้างเผือก (แทน)        กรรมการ  
8   นายสวง   จงศิริ  หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม ่        กรรมการ 
   เมมโมเรียล (แทน) 
9 นางนิดา   ปินตาดง หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.รวมแพทย์ (แทน)        กรรมการ  
10 นางณภัสสร  จ าปาเทศ หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ ร.พ.สยามราษฎร์ (แทน)        กรรมการ 
11 นางสิริบูรณ์   ยาวิชัย หน่วยบริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่         กรรมการ  
12 นางฟองแก้ว   ตื้อยศ  อาสาสมัครสาธารณสุขฯ               กรรมการ  
13 น.ส.สุรภี   อินทสังข์ อาสาสมัครสาธารณสุขฯ           กรรมการ  
14 นายยงยุทธ   จันทกูล ผู้แทนชุมชนแขวงนครพิงค์           กรรมการ  
15 นายสุเวช   สุภาษิต ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ           กรรมการ  
16 นายเป็ง   สมนา ผู้แทนชุมชนแขวงเม็งราย             กรรมการ  
๑๗ นายดนัย   สารพฤกษ์          ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ              กรรมการและเลขานุการ  
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ     ชื่อ - สกุล          ต าแหน่ง  
๑     นายทัศนัย   บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่              ติดราชการ  
2 นางฐิติวัลคุ์  ธนพรหมาวิวัฒน์   หน.หน่วยปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย                ติดภารกิจ 
3 นายภานุพงศ์ บูรณศิลป์ ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย          ติดภารกิจ 
 
 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
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ล าดับ     ชื่อ - สกุล          ต าแหน่ง  
๑     นางเยาวเรศ บุญถม  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม       คณะท างาน 
2 นางแพรแก้ว คูอาริยกุล  หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค       คณะท างาน 
3 นางมาลัย ภู่ทองค า  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ        คณะท างาน  
4 นางปิยะพันธ์ุ นันตา  หน.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        คณะท างาน  
5 นางจารุวรรณ  ศรีสกุล หัวหน้างานโรคไม่ติดต่อ         คณะท างาน  
6 นางนิ่มอนงค์ นาควัชระ  หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ         คณะท างาน  
7 น.ส.ชฎาภรณ์ เต็มสี  หัวหน้างานธุรการ          คณะท างาน  
8 นายฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข        คณะท างาน  
9 นายพลากร  ภาคภูมิ  หัวหน้างานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม         คณะท างาน  
10 นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก  หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค        คณะท างาน  
11 นายพิศาล  พันธุเสนีย์ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6 ว.        คณะท างาน  
12 นางณัฐจิต  เพิ่มพูนวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป        คณะท างาน  
13 นางศรัณยา วรรณวงศ์ หัวหน้างานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข      คณะท างาน  
14 น.ส.รสสุคนธ์ ใจปัญญา   ลูกจ้างปฏิบัติงานกองทุนฯ         คณะท างาน 
    
เร่ิมการประชุม เวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑                 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มวาระการประชุมที่ ๑ โดยแจ้งจ านวนผู้ป่วย         
ประธาน                             ไขเ้ลือดออก จากปีท่ีผ่านมา ปีนีจ้ะรนุแรงกวา่ทุกปีล่าสุดเดือนมกราคม -   
ที่ประชุม                             กมุภาพันธ์ มีผู้เสียชีวติแล้ว 12 รายปีนี้คาดว่าจะเสียชีวิตประมาณ 150-200 ราย จาก
ทุกปีมีรายชื่อผู้ป่วยไม่ถึง 100 ราย แต่ปีนี้คาดการณ์ว่าถึง 200 ราย จากสาเหตุนี้จึงมีการจัดการรณรงค์ภายใน
ชุมชน ให้ความรู้กับทางโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ โดยผลปรากฏว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกมีจ านวนลดลง และมีคน
เสียชีวิตน้อยลงจึงจัดตั้งหน่วยม้าเร็วไปตรวจสอบอย่างละเอียดหน่วยม้าเร็วนั้นเป็นหน่วยที่ผ่านการอบรมมาแล้ว
เพื่อที่จะตรวจสอบและด าเนินการต่างๆ โรคต่อไปท่ีน่ากลัว คือ วัณโรค มีการตรวจพบว่า วัณโรคนั้น ติดต่อมา
กับแรงงานต่างด้าว และผู้ป่วยเอดส์ ถ้ามีอาการ ไอติดต่อกันเป็นเวลานานควรรีบไปพบแพทย์ เพราะโรคนี้รักษา
หายยากและใช้เวลาในการรักษานาน ต้องกินยาอย่างต่อเนื่องกว่าจะหาย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๖  
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่  
ประธาน                           ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ว่ามีการแก้ไขหรือไม่มี 
ที่ประชุม                           ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๓               เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม สรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินของกองทุนฯ ประจ าไตรมาส          
ประธาน                              ท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) 2556  
นายดนัย  สารพฤกษ์              สรุปผลการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ 
กรรมการและเลขานุการ ประจ าไตรมาสที่ 2 ยอดยกมาเป็นเงิน 1,290,435.19 บาท รายรับ รวมรายรับ 
เป็นเงิน 1,290,435.19 บาท  รายจ่ายประเภทท่ี 3 การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน เป็นเงิน 
46,385 บาท รายจ่ายประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุนฯ  เป็นเงิน 93,271.91  บาท รวมรายจ่ายเป็นเงิน 
139,656.91 บาท  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 1,150,778.28 บาท คงเหลือยกไปเป็นเงิน 1,150,778.28 บาท 
มติที่ประชุม                   รับทราบ   
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม 3.2 สรุปผลการด าเนินงานการเงินและสรุปบัญชีรายรับรายจ่าย  
ประธาน                            ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
นายดนัย  สารพฤกษ์               เป็นการรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน รายรับ – รายจ่าย 
กรรมการและเลขานุการ  ประจ าวันของเดือนมกราคม รายละเอียดอยู่ในเอกสารตามท่ีคณะกรรมการ
ได้รับ ในเดือนมกราคม รายจ่าย ประเภทที่ ๓ เป็นเงิน ๔๖,๓๘๕ บาท ประเภทท่ี ๔  เป็นเงิน ๙๓,๒๗๑.๙๑ บาท
รวมท้ังส้ิน ๑๓๙,๖๕๖.๙1 บาท ยอดรายรับสูงกว่ารายจ่ายเป็นเงิน ๑,๑๕๐,๗๗๘.๒๘ บาท  คงเหลือยกไปเป็น
เงิน ๑,๑๕๐,๗๗๘.๒๘ บาท  
มติที่ประชุม                   รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ืองเพื่อพิจารณา  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ๔ .๑ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทุนจาก “ระเบียบกองทุน    
ประธาน                             หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ว่าด้วยแบบเอกสาร            
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕” เป็น  “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ว่าด้วยเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุน (รวมแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖   
นายดนัย  สารพฤกษ์   กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้มี
กรรมการและเลขานุการ     การด าเนินงานโดยยึด “ระเบียบคณะกรรมการบริการกองทุนถือปฏิบัติในการ
ด าเนินงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕” โดยระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯมีการก าหนดให้ใช้เอกสารการ
เบิกจ่ายท่ีมากจนเกินความจ าเป็นเกินกว่า สปสช ก าหนด เพื่อให้เป็นการปรับปรุงระเบียบให้เกิดความรวดเร็วใน
การปฏิบัติและอ านวยความสะดวกโดยไม่มีข้อผิดพลาด คณะกรรมการจึงขอน าเสนอ ระเบียบคณะกรรมการ
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บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ว่าด้วย  แบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การเบิกจ่ายเงินกองทุน  พ.ศ. ๒๕๕๕  รวมแก้ไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖  แก้ไขโดยสรุปคือ ๑.
ยกเลิกแบบฟอร์ม แบบกทต่างๆ  ๒.ยกเลิกการเบิกจ่ายแบบฎีกา โดยให้ใช้เอกสารใบเบิกเงินแทน 
บุษยา  คุณากรสวัสดิ ์ ขอสอบถามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ฉบับเก่าต่างจากฉบับ  
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  ใหม่อย่างไร 
นายดนัย  สารพฤกษ์              สรุป ๒ ประเด็น คือ 1. ขอยกเลิกค าว่า “กท” ในแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ กรรมการ
และเลขานุการ       ออกไป แต่ตัวแบบฟอร์มยังใช้คงเดิม 2. ยกเลิกเอกสารเบิกจ่ายแบบฏีกา โดยเปล่ียนเป็น “ใบ
เบิกเงิน”แทน 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  
ประธาน                            
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  4.๒ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ประธาน                            จากกองทุนฯ ประเภทที่ ๑-๓ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ที่ประชุมงบประมาณกองทุนฯ ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วยเงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก สปสช. 
รวมกับเงินสมทบเทศบาลฯ  เป็นเงิน ๘ ,๕๓๔,๔๘๐ บาท ยอดคงเหลือยกมาจากปี ๒๕๕๕ เป็นเงิน 
๑,๑๕๐,๗๗๘.๒๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๙,685,258.28 บาท (รวม ๓ โครงการที่ยกมาจากปี ๒๕๕๕ แล้ว) 
โครงการประเภทท่ี ๑ การจัดซ้ือบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์จ านวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๓๗๔,๒๒๔ 
บาท  โครงการประเภทท่ี ๒ การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุขจ านวน ๕ โครงการ เป็นเงิน 
๓๒๓,๓๑๐ บาท  โครงการประเภทท่ี ๓ การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน จ านวน ๖๕ 
โครงการ เป็นเงิน ๗,๗๘๖,๐๖๑ บาท โครงการประเภทท่ี ๔ การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหาร 
จ านวน ๖ โครงการ เป็นเงิน 9,341,943 บาท 
นายดนัย  สารพฤกษ์              ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูล ในวาระที่ ๔.๒ ท่านประธานกล่าวข้างต้นมี 
กรรมการและเลขานุการ         จ านวนท้ังหมด ๖๐ กว่าโครงการ งบประมาณที่จะด าเนินการรวม ๓ โครงการที่
ยกมาจากปีพ.ศ. 2555 เป็นเงิน ๙,๗๓๔,๒๕๘.๒๘ บาท ทั้งนี้โครงการ ประเภทที่ 1-4 คณะท างานได้รวบรวม
โครงการทั้งหมดที่ส่งให้ทาง สปสช. ได้คัดกรองตรวจสอบโครงการให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบก่อนจะ
น าเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งนี้  
มติที่ประชุม                   รับทราบ   
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ๔.๓ พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ  
ประธาน                            ในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทที่ 2 จ านวน ๒ โครงการ  ได้แก่                        1. โครงการ
โรงพยาบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน เป็นเงิน 91,120 บาท 
นายดนัย  สารพฤกษ์         โครงการโรงพยาบาลเคล่ือนที่สู่ชุมชน โรงพยาบาลนครเชียงใหม่เป็น  
กรรมการและเลขานุการ  โรงพยาบาลที่ดูแลสุขภาพในเขตเทศบาลโดยตรง แม้ว่าเขตเทศบาลจะมี
โรงพยาบาล ในการเข้าถึงในชุมชน ๙๓ ชุมชน ควรได้รับการดูแลสุขภาพ อาทิตย์ละครั้ง ท่ีจะไปตรวจเยี่ยมรวม 
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๒๐ ครั้ง ๒๐ ชุมชน  จะด าเนินการในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ส่วนใหญ่งบประมาณจะเป็นค่าเวลาของแพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก โดยมีแพทย์ เภสัชกร ฑันตแพทย์ ของโรงพยาบาลเพื่อบริการชุมชนที่มี
ความประสงค์และต้องการ มีแค่ 20 ชุมชน จาก ๙๐ ชุมชน งบประมาณจะเป็นค่าตอบแทนส่วนใหญ่ รวมท้ังส้ิน 
๙๑,๑๒๐ บาท  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   คณะกรรมการท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
ประธาน                            
สิริบูรณ์  ยาวิชัย  ข้อมูลด้านตัวชี้วัด เพราะส่ิงท่ีต้องการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัตถุประสงคศ์ูนย์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การรับบริการรักษาพยาบาล ข้อมูลตัวชี้วัดน่าจะเป็นจ านวนของประชาชนที่เข้ารับบริการ ไม่
น่าจะใช่ตัวชี้วัดเกี่ยวกับจ านวนครั้งที่ให้บริการ 
นายทรัพย์  สิมะวงค ์ โครงการนี้ มีความเห็นว่าจากการดูรายละเอียดจากโครงการกิจกรรมการ
ตัวแทนสาธารณสุขอ าเภอเมือง  รักษาพยาบาลการรักษาโรคทั่วไปอาทิตย์ละครั้งไม่แน่ใจว่าในหลักการ  

ตรงนี้จะสอดคล้องกับหลักการของกองทุนหรือไม่ เท่าที่ดูแล้วกองทุนไม่ได้สนับสนุนให้การรักษาพยาบาล  แต่
จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ควรมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการของกองทุนฯ   
ประเด็นที่ ๒ ดูจากรายละเอียดโครงการ งบประมาณส่วนใหญ่จะเป็นการเบิกให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่ึงดูแล้ว
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้ประชนได้รับการดูแลรักษาสุขภาพ อยากให้
คณะท างานช่วยปรับแก้ไขกิจกรรมให้สอดคล้องกัน  
นายดนัย  สารพฤกษ์         ขอบคุณท่านคณะกรรมการที่เสนอแนะเพิ่มเติม โครงการข้างต้นเป็น 
กรรมการและเลขานุการ โครงการประเภทท่ี 2 สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งโรงพยาบาล สถานี
อนามัย ซ่ึงมีศักยภาพในการด าเนินงานสาธารณสุขทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค 
ส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ ดังนั้นโครงการประเภทท่ี ๒ ที่เสนอเข้ามาก็สามารถด าเนินการได้ประกอบ
กับระเบียบ(เล่มสีฟ้า)ของสปสช.ได้ระบุว่า จากการรักษาพยาบาลทั้ง 4 ด้านแล้วและการรักษาพยาบาลแบบ
ระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ซ่ึงโรงพยาบาลเทศบาลฯได้ลงไปให้บริการในชุมชน
เป็นการท างานเชิงรุก 
นายธัชพล  อภิรติมัย  ขอบคุณท่านสาธารณสุขอ าเภอที่ได้เสนอแนะ วัตถุประสงค์และ 
ประธานคณะท างาน  รายละเอียดโครงการ อยากให้เพิ่มในส่วนของป้องกันโรคและดูแลสุขภาพไป
ด้วยไม่ได้เน้นการรักษาอย่างเดียว เพราะการที่เราออกให้บริการในชุมชนไม่ได้ออกเฉพาะแพทย์พยาบาล ทันต
แพทย์แต่จะมีเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมป้องกันโรคที่สามารถให้ความรู้แนะน าในการดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพ
ด้วย 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  
ประธาน                            
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  โครงการที่ ๒ โครงการส ารวจข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล/ครอบครัวและ  
ประธาน                            ข้อมูลชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) 
เป็นเงิน 33,050 บาท 
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นายดนัย  สารพฤกษ์           ตามระเบียบการประกันสุขภาพในปี ๒๕๕๖ นี้ได้ให้บริการต้องเข้าไปรับ  
กรรมการเลขานุการ  ผิดชอบต าบลท่าศาลา จากเดิมเคยรับผิดชอบชุมชนวัดเกตุ ช้างม่อย 
หนองหอย บางส่วน ต้องมีการจัดท าข้อมูลเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ เพื่อเขียนโครงการขึ้นและใช้ข้อมูลนี้ เป็น
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานสร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพและน าข้อมูลมาเป็นตัวชี้วัด งบประมาณก็จะเป็นการ
ส ารวจข้อมูลหลังคาเรือนละ ๑๕ บาท ทั้งหมด ๙๒๕ หลังคาเรือน เป็นงบ 33,050 บาท 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  
ประธาน                            
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 17 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ประเภทท่ี ๓ จ านวน ๖ โครงการ 1. โครงการแรกโครงการตรวจประเมิน 
ประธาน                              คดักรองและแกไ้ขปัญหาดา้นสายตาผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาทางสายตา   เป็นเงิน 

๑,๑๔๘,๐๐๐ บาท                                    
นายดนัย  สารพฤกษ์            เรียนเชิญตัวแทนผู้สูงอายุเสนอโครงการ 

กรรมการเลขานุการ            
พ.อ.อ มลิ  โพธิ  เรียนท่านประธานและคณะกรรมการ ขอเสนอโครงการเพื่อขอรับเงิน 
รองประธานผู้สูงอายุ ทน.ชม. สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่  
ชื่อโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตาผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาทางสายตา เนื่องจาก
สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  ๒๐ ในปี ๒๕๖๘ และผู้สูงอายุของเทศบาลนครเชียงใหม่มีทั้งหมด 
๒๓,๖๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๓ ของจ านวนทั้งหมด สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุมาจาก การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ท าให้การตายลดลงผู้สูงอายุมีอายุยืนขึ้น แต่ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบจากการ
เส่ือมถอยของร่างกายตามวัยรวมท้ังโรคเรื้อรังหรืออุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตนเอง
ได้น้อย รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดท าโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา
ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาทางสายตา โดยการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาทางสายตาให้
สามารถใช้สายตาและแก้ปัญหาความบกพร่อง ความผิดปกติทางสายตาให้สามารถใช้งานได้อย่างดี ด าเนินการ
โดยส ารวจผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาทางสายตา จ านวนผู้สูงอายุท้ัง ๔ แขวง แขวงละ ๖๐๐ รวมท้ังหมด ๒,๔๐๐  คน ท า
การตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ และค่าตัดแว่นตาสายตาให้แก่ผู้มีปัญหาทางสายตาจ านวน ๒,๐๔๐ อัน 
ด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยด าเนินการตามโครงการ งบประมาณในการด าเนิน
โครงการ รวมท้ังหมด ๑,๑๔๘,๐๐๐ บาท 
นายยงยุทธ   จันทกูล โครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตาผู้สูงอายุและผู้ 
คณะกรรมการ           มีปัญหาทางสายตาเป็นโครงการที่ดี แต่ในปีงบประมาณที่ผ่านมามีปัญหา
เนื่องจากเร่งด าเนินการให้ทันกับระยะเวลา ทางร้านตัดแว่นสายตาท าการตรวจวัดและเกิดความคลาดเคล่ือนท า
ให้ผู้สูงอายุท่ีได้รับแว่นสายตาได้รับแว่นสายตาของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ของตนและผู้สูงอายุบางท่านไม่สามารถใช้
แว่นสายตาได้เนื่องจากไม่ได้ขนาดรูปหน้าของตนเอง และได้ติดต่อให้ทางร้านแว่นสายตามาด าเนินการแก้ไขแต่
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ก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา และแว่นสายตาควรระบุชื่อเจ้าของแว่นตา ระบุท่ีอยู่และชุมชนให้ชัดเจน เนื่องจากไม่
มีท่ีอยู่และชุมชนจึงไม่สามารถตามหาเจ้าของแว่นตาได้ 
บุษยา  คุณากรสวัสดิ ์ สอบถามเพิ่มเติม ร้านไหนตัดแว่นสายตา 
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ   
นายดนัย  สารพฤกษ์ ร้านแว่นแก้วกฤติยา มีการตรวจโดยจักษุแพทย์ 
กรรมการเลขานุการ 
บุษยา  คุณากรสวัสดิ ์ แล้วปีนี้จะเป็นร้านเดิมหรือไม่ 
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ   
นายดนัย  สารพฤกษ์ ขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ได้เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติม ปีนี้จะเน้นเรื่อง
คุณภาพของแว่นสายตาและบริการทางการขายให้มีการรับประกัน 1 ปี และติดป้ายชื่อบนกล่องแว่นสายตา ท่ีอยู่ 
ชุมชนของผู้ที่ได้รับแว่นสายตาให้ชัดเจน 
บุษยา  คุณากรสวัสดิ์ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องควรมีการประเมินผลผู้ประกอบการและ ผู้แทน

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  ควรจะมีการค านึงถึงคุณภาพของแว่นสายตาและบริการหลังการขายท่ีดีเพราะเรา
ค านึงถึงคุณภาพชีวิตของคนที่ได้รับและในการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรู้จักกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ส าหรับแว่นสายตาแนะน าให้ควรใช้ช่ือจากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ เพราะเราสมทบร่วมกันระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่และส านักงานหลักประกัน
สุขภาพ  
นายดนัย  สารพฤกษ์       ขอบคุณท่านคณะกรรมการ เนื่องจากปีท่ีแล้วระยะในการด าเนินงาน 
กรรมการเลขานุการ เร่งรีบจึงเกิดปัญหาในหลายด้าน ดังนั้นเราจะปรับปรุงโดยเอาปัญหาจากปีท่ี
แล้วเราเป็นประสบการณ์เพื่อให้โครงการประสบผลส าเร็จ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆเราได้
ก าหนดให้ทุกโครงการใช้ช่ือ “โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครเชียงใหม่” ทุกป้าย  
นางสุพินดา สุทธิสันต์ชาญชัย ผู้รับการตรวจและตัดแว่นสายตาจะซ้ าซ้อนกับปีที่ผ่านมาหรือไม่ มีการ 
หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ช้างเผือก (แทน)  ตรวจสอบอย่างไร 

นายดนัย  สารพฤกษ์       จะไม่ให้ซ้ าซ้อนกันเพราะผู้สูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนเทศบาลนครเชียงใหม่มี  
กรรมการเลขานุการ 25,000 คน ปีที่ผ่านมาตรวจและตัดวัดสายตาจ านวน 2,040 คน เป็นการตรวจ
โดยจักษุแพทย์ตรวจ 100 คนต้องคัดออกร้อยละ 15 ให้เหลือร้อยละ 85 ตามหลักวิชาการและเป็นไปตามเงื่อนไข 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  
ประธาน                            
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  โครงการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคตามความเส่ียงโรคต่างๆ  
ประธาน     ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่งบประมาณ ๔,๔๔๓,๐๐๐ บาท 
นางพิสมัย  ศรีบุญเยือน โครงการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคตามความเส่ียงโรคต่างๆเป็น 
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ตัวแทนภาคประชาชน โครงการที่มีความส าคัญและเห็นควรให้มีการด าเนินงานต่อเนื่องจึงขอเสนอ
โครงการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคตามความเส่ียงโรคต่างๆของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
วัตถุประสงค์เนื่องด้วยปัจจุบันมีความสะดวกสบายด้านเทคโนโลยีต่างๆแต่บางส่ิงก็ท าลายสุขภาพของเราโดยที่
เราไม่รู้ตัว แต่ถ้าเราได้ท าการตรวจสุขภาพประจ าปีจะท าให้เราได้รู้เท่าทันโรคและสามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที และลดอัตราการเสียชีวิตของโรคบางโรคได้ เป้าหมายในการด าเนินงานประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
ทั้ง 4 แขวง แขวงละ 1,250 คน รวม 5,000 คน  เริ่มโครงการเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2556 วิธีด าเนินการหา
กลุ่มเป้าหมายโดยส ารวจประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีมีความต้องการตรวจคัดกรองสุขภาพ โดย
หน่วยงานโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกซ่ึงมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นพี่เล้ียงช่วยดูแล 
การตรวจสุขภาพได้ก าหนดจ านวน 23 ครั้ง ครั้งละ 200 คน สถานที่ตรวจสุขภาพคือชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 4 
แขวง รายละเอียดของการตรวจสุขภาพ ปี 56 ประกอบด้วย  ซักประวัติ ลงนามการยินยอมรับการตรวจสุขภาพฯ 
, ชั่งน้ าหนัก วัดความดันโลหิต, ความเข้มข้นของเลือด , ไวรัสตับอักเสบ  ,ระดับน้ าตาลในเลือด , วัดมวลกระดูก    
ไขมันในหลอดเลือด , ยูริคในเลือด , การท างานของไต  , เอกซ์เรย์ปอด หัวใจ ,พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  หลังจากการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์แล้วจะมีสมุดบันทึกสุขภาพรายปีต่อเนื่อง เพื่อให้
ประชาชนได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมโรคเส่ียงต่างๆ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีไม่เกิดโรคสุ่ม
เส่ียงต่างๆ และมีฐานข้อมูลตรวจโรคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
นายยงยุทธ   จันทกูล โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแต่มีข้อบกพร่องอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกผลการ
คณะกรรมการ  ตรวจสุขภาพออกช้า อยากให้มีการตรวจเป็นแขวงเสร็จแล้วให้ออกผลได้เลย
เพื่อการรักษาท่ีทันท่วงที เรื่องสมุดสุขภาพระบุแค่ชื่อ ไม่ได้ระบุชุมชน อยากให้ระบุรายละเอียดเช่นชื่อ-
นามสกุล ท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชุมชนและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้สามารถน าสมุดตรวจสุขภาพส่งคืนให้แก่ผู้
มารับการตรวจได้อย่างถูกต้อง 
นายดนัย  สารพฤกษ์       ขอบคุณท่านคณะกรรมการ ปีนี้เราด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยปรับแก้  
กรรมการเลขานุการ แบบฟอร์มข้อมูลผู้ตรวจสุขภาพโดยเพ่ิมเติม ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
ชุมชนและเบอร์โทรศัพท์  ส่งให้ทางประธานชุมชนและประธาน อสม.กรอกข้อมูลมาก่อนจึงเริ่มด าเนินการ
ตรวจ 
นายสวง   จงศิริ ขอทวนรายการตรวจสุขภาพ  
หน.หน่วยบริการปฐมภูมิรพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล  
 

นายดนัย  สารพฤกษ์       เรื่องของการตรวจมะเร็งได้น าเสนอในเรื่องการตรวจพื้นฐาน ซ่ึงดูข้อมูล
กรรมการเลขานุการ การตรวจมะเร็งหลายๆโรค  ได้ลงความเห็นว่าเป็นมะเร็งตับแต่การตรวจมะเร็ง
ตับมีค่าใช้จ่ายมาก จึงประชุมร่วมกันและลงมติว่าตรวจไวรัสตับอักเสบ  ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งตับได้ และ
ค่าใช้จ่ายจะลดลง สรุปแล้วในปีนี้จะมีการตรวจโรคโดยแพทย์ ตรวจดังข้างต้นที่ได้กล่าวมาแต่เปล่ียนจากการ
ตรวจมะเร็งตับเป็นการตรวจพื้นฐานโดยการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบแทน  
บุษยา  คุณากรสวัสดิ์ จากการประชุมครั้งที่แล้ว ข้อมูลการตรวจสุขภาพเป็นการจัดเก็บข้อมูล ผู้แทน

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  ผู้ป่วยและการส่งต่อข้อมูลให้แก่หน่วยโรงพยาบาลปฐมภูมิในพื้นที่ อยากให้เพิ่ม
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ข้อมูลลงในตัวชี้วัด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลในการรักษาต่อได้ และหน่วยงานใดที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสุขภาพ 
นายดนัย  สารพฤกษ์       เรื่องแรกในการส่งต่อข้อมูลคือการได้รับสมุดตรวจสุขภาพของแต่ละบุคคล 
กรรมการเลขานุการ เพื่อให้สามารถใช้ในการเข้ารับการรักษาจากแพทย์ได้ทันทีและการส่งต่อ
ข้อมูลทางเราจะเพิ่มการส่งข้อมูลไปยังสถานบริการที่รับผิดชอบดูแลประชาชนในเขตเทศบาลด้วย ทีมตรวจปีท่ี
แล้วคือโรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง ส่วนปีนี้จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
บุษยา  คุณากรสวัสดิ์ จากที่ประชุมครั้งท่ีแล้วมีการเสนอให้หน่วยบริการในพื้นที่เข้าดูแลการ 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ    ตรวจสุขภาพของประชาชนเนื่องจากประชาชนเป็นคนเลือกใช้สิทธิในการ
เข้ารับการรักษาจากพื้นที่ต าบลที่ตนเองอาศัยอยู่และอ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นอ าเภอเดียวที่ไม่มีหน่วยบริการของ
รัฐรับผิดชอบดูแล ท าให้โรงพยาบาลที่อยู่ในเขตเทศบาลไม่สามารถท าการคัดกรองโรคเบื้องต้นได้เพราะไม่รู้
ขอบเขตของประชากรที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ที่ไหน ก็เหมือนกับการตรวจสุขภาพครั้งท่ีแล้วสมุดสุขภาพแจก
ให้แก่ประชาชนแต่ไม่ได้ส่งข้อมูลให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ต าบลนั้น ท าให้โรงพยาบาลไม่สามารถดูแล
ประชาชนขั้นพื้นฐานได้เลยอย่างเช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือด 
เป็นต้น จึงอยากให้ข้อมูลไปอยู่ในโรงพยาบาลที่ดูแลชุมชนต าบลนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาดูแลโรคต่อไป 
สิริบูรณ์  ยาวิชัย  การตรวจคัดกรองโรคก าหนดหลักเกณฑ์อายุเท่าใดถึงสามารถตรวจได้ 
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการตรวจไวรัสตับเอกเสบบี ไม่ได้ครอบคลุมในชุดสิทธิประโยชน์และใน
การตรวจสุขภาพของราชการมีการก าหนดว่า อายุต่ ากว่า 35 ปีตรวจอะไรได้บ้าง และน้ าหนักของการตรวจใน
ประชาชนทั่วไปทางกระทรวงการคลังก็จะไม่เห็นด้วยในการตรวจเพราะประชาชนทั่วไปจะไม่ได้สารคัดหล่ัง
หรือว่าเลือด ไวรัสตับอักเสบบีจะติดต่อทางเลือดและมวลกระดูกก็ไม่ได้อยู่ในชุดตรวจสุทธิประโยชน์ ซ่ึง
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดขัดแย้งกันจึงอยากให้ทางคณะท างานช่วยตรวจสอบข้อมูลด้วย 
นายดนัย  สารพฤกษ์       ทางเรื่องของรายการตรวจได้ก าหนดเป็นขั้นต่ า ซ่ึงเป็นการตรวจให้แก่
กรรมการเลขานุการ ประชากรบางพื้นที่ท่ีมีกลุ่มเส่ียง ไม่ได้ตรวจเต็มพื้นที่ และโครงการนี้ได้ส่งให้
ทางสปสช.เขตตรวจสอบโครงการเบื้องต้นแล้วไม่ได้มีการทักท้วงคิดว่าด าเนินการได้ 
สิริบูรณ์  ยาวิชัย  มะเร็งตับสามารถตรวจจาก AST ALTได้ท าไมต้องตรวจมะเร็งตับอักเสบบี 
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้แต่โรงพยาบาลยังต้องหาค่าใช้จ่ายเอง ถ้าหากตรวจไปแล้วต้องมาหาฉีด
วัคซีนอีก 
 
นายดนัย  สารพฤกษ์       ตอนแรกที่ประชุมจะตรวจมะเร็งแต่หากตรวจเจอมะเร็งจะด าเนินการ
กรรมการเลขานุการ รักษาดูแลต่อไปอย่างไร ซ่ึงค่าตรวจโรคราคา 240 บาทยู่ในราคาท่ีแพง จึง
ย้อนกลับมาดูว่าสามารถตรวจแบบไหนได้บ้างก็คือการตรวจไวรัสตับอักเสบเบื้องต้นคือตรวจแอนติบอดี้ และ
พอตรวจพบแล้วก็สามารถบอกให้แก่ผู้ตรวจโรคเกี่ยวกับผลการตรวจได้และให้ค าแนะน าในการรักษาดูแล
ตนเอง 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  
ประธาน                            
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   โครงการประเภทท่ี 3 โครงการ อสม.ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ  
ประธาน  งบประมาณ  ๑๐๑,๗๐๐ บาท   
พัชราภรณ์  เสาเรือน ขอเสนอโครงการอสม.ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเนื่องจากอสม.เทศบาลนคร 
ประธานชุมชนลอยเคราะห์          เชียงใหม่มีความประสงคข์อรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
เทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวนเงิน ๑๐๑,๘๙๕ บาท เพื่อด าเนินการส่งเสริมสุขภาพและข้อบังคับโรคในชุมชน 
เนื่องจากข้อมูลจากการส ารวจและส านักงานสถิติแห่งชาติรายงานผู้สูงอายุมีประมาณ ๗.๑ ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๕ % ของประชากรทั้งหมด เขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีประชากร ๑๓๑,๐๕๐ คน  มีผู้สูงอายุ 
๒๑,๓๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓ % ของประชากร การเพิ่มของผู้สูงอายุท าให้เกิดสถิติการเป็นโรคของ
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน สาเหตุคนไทยเป็นโรคไม่ติดต่อเป็นหลัก ขาดการดูแล ส่งเสริมและปฏิบัติตัวที่
ถูกต้อง จากการส ารวจความเส่ียงของผู้สูงอายุ ๓ ใน ๔ คน เป็นโรคประจ าตัว ซ่ึงโรคที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นกัน
มากที่สุด ประกอบด้วย  โรคความดันโลหิตสูง,โรคกระดูก,โรคเบาหวาน,โรคหัวใจ,โรคหลอดเลือด, จึงได้จัด
อบรมให้ความรู้เป็นการส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม สามารถน าความรู้ไปดูแลให้เหมาะสม   
นางสิริบูรณ์   ยาวิชัย ขอสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องค่าวิทยากรตามระเบียบราชการวิทยากรกลุ่ม หน่วย

บริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ช่ัวโมงละ 300 บาท วิทยากรบรรยายชั่วโมงละ 600 บาท แต่ทางกองทุนฯเป็นผู้
ก าหนดค่าวิทยากร 500 บาท ซ่ึงมากกว่าทางระเบียบราชการ 
นายดนัย  สารพฤกษ์       จากหลักเกณฑ์การจ่ายของกองทุนฯ ค่าวิทยากรบรรยายกลุ่มไม่เกิน 5 
กรรมการเลขานุการ คนให้ชั่วโมงละ 500 บาท ค่าวิทยากรออกก าลังกาย ดนตรี ชั่วโมงละ 300 บาท
ไม่เกินสัปดาห์ละ 3 วัน  
นางสิริบูรณ์   ยาวิชัย อยากให้ใช้ระเบียบของกรมบัญชีกลางเป็นตัวก าหนด คือ วิทยากรกลุ่ม   
หน่วยบริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ช่ัวโมงละ 300 บาท วิทยากรบรรยายชั่วโมงละ 600 บาท เพราะกลัวทาง
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท้วงติงเรื่องนี้ 
นายดนัย  สารพฤกษ์       ให้ผู้สนับสนุนงบประมาณโครงการปรับตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง  
กรรมการเลขานุการ 
 
 
นางสิริบูรณ์   ยาวิชัย ในเรื่องของการประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้อสม.ตระหนักถึง   
หน่วยบริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การดูแลสุขภาพแต่ตัวชี้วัดเป็นความถ่ีของการพบแพทย์ในการตรวจโรคซ่ึงไม่
สอดคล้องกันเพราะถ้าผู้สูงอายุมีสุขภาพดีคงไม่ไปพบแพทย์ และการประเมินผลของอสม.และผู้สูงอายุควรจะ
เป็นการประเมินในด้านกิจกรรมมากกว่าการท าแบบส ารวจ 
นายดนัย  สารพฤกษ์       ให้ผู้สนับสนุนงบประมาณปรับวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับ  
กรรมการเลขานุการ ตัวชี้วัดตามท่ีคณะกรรมการแนะน า 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  
ประธาน                            
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  โครงการทีมสอบสวนเคล่ือนที่เร็ว โรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล 
ประธาน                            นครเชียงใหม่ 268,700 บาท  
นายดนัย  สารพฤกษ์       เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
กรรมการเลขานุการ  เพื่อให้ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายลดลงโดยที่ในบ้านผู้ป่วย,โรงเรียน,วัด 
กลุ่มเป้าหมายบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ได้รับแจ้ง ในเขตเทศบาลฯ  วัด 89 แห่ง ในเขตเทศบาลฯโรงเรียน  /
มหาวิทยาลัย 86 แห่ง ในเขตเทศบาลฯ งบประมาณเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครในการส ารวจและท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายในพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 4 แขวง ได้แก่ แขวงศรีวิชัยจ านวน  5 คน  แขวงเม็งรายจ านวน 5  
คน แขวงนครพิงค์จ านวน 5  คน  แขวงกาวิละจ านวน  5 คน รวม  20 คนๆละ 120 บาท  ต่อวัน  จ านวน 54 วัน 
เป็นเงิน  129,600 บาท  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  
ประธาน                            
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมชมรมพนักงานบ าเหน็จบ านาญ 
ประธาน                            เทศบาลนครเชียงใหม่  เป็นเงิน 29,500 บาท 
นางมาลัย ภู่ทองค า  เป็นตัวแทนประชาชนในการเสนอโครงการ สมาชิกของชมรมมีทั้งหมด 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 130 คน เป้าหมายการด าเนินงานแก่กลุ่มสมาชิกชมรมพนักงานบ าเหน็จ 
บ านาญเทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 65 คน กิจกรรมประกอบด้วย จัดอบรมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวมในผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าในทุกเดือนจ านวน 3 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้งอบรมให้ความรู้จ านวน 3 
เรื่อง 1.การคัดกรองผู้สูงอายุในกลุ่มโรคกระดูกและไขข้อ กระดูกสันหลังและข้อเข่าเส่ือม 2.การคัดกรองภาวะ
เส่ียงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุ 3.การประเมินสุขภาพเบื้องต้นและกิจกรรมบ าบัดเพื่อการผ่อนคลายและส่งเสริม
พลังชีวิต ระยะเวลาด าเนินการเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีการจัดท าบันทึกสมุดสุขภาพ  
งบประมาณ 29,500 บาท 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  
ประธาน                            
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 1 1 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  โครงการหน่วยแพทย์แผนไทยเคล่ือนที่เป็นเงิน 25,9802 บาท 
ประธาน                            
นายดนัย  สารพฤกษ์       เพื่อให้การดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟู  สมรรถภาพผู้พิการผู้สูงอายุ กรรมการ
เลขานุการ  และประชาชนทั่วไปตามแนวทางแพทย์แผนไทย กิจกรรมประกอบด้วย ออกหน่วย
บริการแพทย์แผนไทยเคล่ือนที่ แก่ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ  ผู้พิการและผู้สูงอายุตามชุมชนในเขตเทศบาล 
ให้ความรู้ค าแนะน าและ ให้บริการนวดเพื่อรักษาฟื้นฟูสุขภาพส่งเสริม และป้องกันโรค รวมถึงการดูแล สุขภาพ
ด้านแพทย์แผนไทยในชุมชน ๒๐ ชุมชน งบประมาณ 25,920 บาท  
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  
ประธาน                            
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 1 1 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 (ลงช่ือ)..........................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นายดนัย  สารพฤกษ์) 
                                         ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข   
                                      เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 
 

 
 (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ตรวจสอบการประชุม   
                  (นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์) 

                                               นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
                                            ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 


